

PHỤ LỤC 1

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

(Kèm theo Thông báo số **119/TB-CVHHTPHCM** ngày **30 tháng 11 năm 2021**)

I. Yêu cầu chung về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với các vị trí việc làm (VTVL)

Đối với các vị trí việc làm viên chức hạng III và hạng IV yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cụ thể như sau:

1. Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh văn phù hợp với vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ tương đương đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. Yêu cầu riêng đối với từng vị trí việc làm

T T	Mã số vị trí việc làm	Tên vị trí việc làm	Ngạch viên chức	Tên cơ quan đơn vị	Mô tả vị trí việc làm dự tuyển	Số lượng	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghịệp vụ của vị trí việc làm	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.2.30	Điều hành hệ thống VTS (Hạng III)		Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none">- Thiết lập, duy trì theo dõi và giám sát hình ảnh giao thông tàu thuyền bằng các cảm biến trong vùng VTS.- Duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền.- Vận hành thiết bị thông tin liên lạc, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định tùy thuộc vào tình huống thực tế sau khi phân tích các dữ liệu và thông tin thu nhận được.- Cung cấp thông tin liên quan tại thời điểm thích hợp.- Tổ chức điều phối tàu thuyền ngăn ngừa tắc nghẽn giao thông hàng hải, mắc cạn, va chạm và các mối nguy hiểm khác.- Hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết khi tàu hành trình trong điều kiện hành hải và khí tượng	02	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Luật hàng hải.- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch chuyên viên.	Làm việc tại Vũng Tàu

				<p>khó khăn hoặc trong trường hợp hư hỏng hoặc trực trực (khi có yêu cầu từ tàu hoặc khi thấy cần thiết).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liên lạc phối hợp giữa VTS và các bên liên quan. - Đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hải được tuân thủ trong vùng VTS. - Hành động thích hợp trong các tình huống khẩn cấp và các trường hợp đặc biệt được quy định trong vùng VTS. - Ghi chép nhật ký các sự cố, tai nạn và các sự kiện liên quan khác trong vùng VTS. - Triển khai kiểm soát tốc độ phương tiện tại cảng biển; - Thực hiện điều phối hoạt động giao thông hàng hải tại cảng biển, khu vực quản lý. 			
2	23.2.30	Điều hành hệ thống VTS (Hạng IV)	Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập, duy trì theo dõi và giám sát hình ảnh giao thông tàu thuyền bằng các cảm biến trong vùng VTS. - Duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền. - Vận hành thiết bị thông tin liên lạc, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định tùy thuộc vào tình huống thực tế sau khi phân tích các dữ liệu và thông tin thu nhận được. - Cung cấp thông tin liên quan tại thời điểm thích hợp. - Tổ chức điều phối tàu thuyền ngăn ngừa tác nghẽn giao thông hàng hải, mắc cạn, va chạm và các mối nguy hiểm khác. - Hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết khi tàu hành trình trong điều kiện hành hải và khí tượng khó khăn hoặc trong trường hợp hư hỏng hoặc trực trực (khi có yêu cầu từ tàu hoặc khi thấy cần thiết). - Liên lạc phối hợp giữa VTS và các bên liên quan. - Đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hải được tuân thủ trong vùng VTS. - Hành động thích hợp trong các tình huống khẩn 	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Luật hàng hải. - Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch cán sự. 	Làm việc tại Vũng Tàu

					<p>cấp và các trường hợp đặc biệt được quy định trong vùng VTS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi chép nhật ký các sự cố, tai nạn và các sự kiện liên quan khác trong vùng VTS. - Triển khai kiểm soát tốc độ phương tiện tại cảng biển; - Thực hiện điều phối hoạt động giao thông hàng hải tại cảng biển, khu vực quản lý. 			
3	23.2.29	Thủ tục tàu thuyền (Hạng III)	01.003	Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn; - Thực hiện trực, tiếp nhận, theo dõi thông tin đường dây nóng, báo cáo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải xử lý theo thẩm quyền; - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cảng vụ hàng hải theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam; - Thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên (khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ); - Tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan;- Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định; - Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển; - Đề xuất việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; - Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp theo 	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: + Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, quản lý hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải, kỹ thuật an toàn hàng hải, luật. + Kinh tế vận tải biển, kinh tế vận tải thủy, kinh tế ngoại thương, tài chính, kế toán. - Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch CV trở lên. 	

					đôi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.			
4	23.2.28	An toàn – An ninh hàng hải (Hạng III)	01.003	Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải. - Tham gia tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý. - Triển khai thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài đến cảng; + Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý; + Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải; + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt. - Thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý. - Kiểm tra an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý. - Thực hiện xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền. 	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành về hàng hải: điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, bảo đảm an toàn hàng hải, kỹ thuật an toàn hàng hải, thiết kế tàu, điện tự động tàu thủy, kỹ thuật môi trường. - Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch CV trở lên. 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý. - Hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt. - Phối với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển. - Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 			
5	23.3.22	Sỹ quan máy	Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực ca trên biển và trong cảng. - Thực hiện và giám sát kế hoạch bảo dưỡng. - Giữ gìn, vệ sinh cho buồng máy hoạt động an toàn, sạch sẽ, và không gây ô nhiễm. - Quản lý việc cung cấp dầu nhớt và các dầu máy khác, ghi chép mức tiêu hao hàng ngày và báo cáo cho Máy trưởng chuẩn bị đặt vật tư và phụ tùng thay thế theo quy định. - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải và các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Máy trưởng giao. 	01	Có trình độ đào tạo và Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp với tàu biển có vùng hoạt động hạn chế VRH III trở lên.	